

ประเด็นคำถามช่วงการ LIVE

การบรรยายหัวข้อ “สวัสดิการรักษายาบาลสำหรับข้าราชการและข้าราชการเกษียณอายุ” คุณรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ กองสวัสดิการรักษายาบาล กรมบัญชีกลาง

1. ทำไมสวัสดิการรักษายาบาล ได้สิทธิแค่ราชการ ทั้งๆ ที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้มีรายได้ทุกคน ทำไมไม่เปลี่ยนเงื่อนไข จากแค่ราชการเป็นประชาชนทุกคนที่เสียภาษี ได้สิทธินี้เท่าเทียมกัน หรือรวมกับ สปสช.
ปัจจุบันคนไทยทุกคนได้รับสิทธิในการดูแลด้านสุขภาพทุกคนครับ เพียงแต่ต่างหน่วยงานที่ดูแล สิทธิราชการ กรมบัญชีกลาง ดูแล สิทธิประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมดูแล สิทธิบัตรทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลครับ
2. เคยมี Forecast ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มในอนาคตมั๊ยครับ จะมีโอกาสจะเกิดวิกฤต การเงินของภาครัฐจากสาเหตุการเบิกสวัสดิการนี้ขนาดไหน รัฐมีการเตรียมการอย่างไร
กรมบัญชีกลางให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมและกำกับการเบิกจ่ายเงินอยู่แล้วครับ และมีการประมาณการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอัตราการเพิ่มของค่ารักษายาบาลอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ประกอบกับสิทธิราชการมีผู้สูงอายุเยอะจึงมีค่าใช้จ่ายที่สูง
3. TDRGs ใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ และมีการประเมินว่าทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นหรือไม่? มีแนวโน้มที่จะขยายไปใช้กับประกันสังคมด้วยหรือไม่? และในส่วนของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ TDRGs มี feedback อย่างไร
กรมบัญชีกลางใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่ปี 2550 ครับ และปัจจุบันทุกกองทุนมีการใช้ DRGs กำกับค่าใช้จ่ายครับ สำหรับการตอบรับของสถานพยาบาลนั้นมีความหลากหลายแต่สิ่งสำคัญ คือ เราไม่สามารถจ่ายเงินในรูปแบบเดิมที่ไร้การกำกับได้
4. จากการเบิกจ่ายสำหรับข้าราชการ ข้าราชการควรทำประกันสุขภาพเพิ่มไหมคะ มีตัวอย่างอะไรที่เบิกไม่ได้บ้างไหมคะ เช่น ยาเคมีหรือ targeted therapy สำหรับโรคมะเร็งคะ ขอขอบคุณคะ
โดยภาพรวมข้าราชการส่วนใหญ่จะมีการซื้อประกันอยู่แล้วครับ ด้วยสาเหตุของการนำไปลดหย่อนภาษีโดยที่ซื้อเป็นประกันชีวิตร่วมกับประกันสุขภาพ ส่วนการซื้อประกันสุขภาพนั้น ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะพิจารณาจากกำลังทรัพย์ที่ตนมีครับ สำหรับส่วนที่เบิกไม่ได้นั้น มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งในภาพรวมก็ได้บรรยายให้ทราบแล้ว
5. ขอ 2nd dollar concept ภาครัฐเองมีนโยบายที่จะสนับสนุนแนวทางนี้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่?
เนื่องจากตลาดการประกันเป็นตลาดเสรีครับ รัฐใช้กลไกกฎหมายเพียงแต่กำกับตามบทบาทของ คปภ. หากจะพิจารณาในมิติ healthcare มีการหารือร่วมกันครับ แต่ยังไม่ตกผลึกมากพอที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย ในมุมมองของผมจึงเป็นโอกาสในทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการที่สนใจอาจดำเนินการได้